



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๐๑/๒๕๖๑

ด้วย นายเดช แสงสว่าง ผู้ร้อง อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวนพเก้า พิงรำพัน โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบ้านของตาผู้ร้อง มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงธาราทิพ แสงสว่าง หรือน้องมะนาว เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บุตรผู้เยาว์พักอาศัยอยู่กับผู้ร้องในบ้านเลขที่ดังกล่าวตั้งแต่เกิดและผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องมีภริยาใหม่แล้วชื่อนางสาวกิตติมา พานทอง ผู้ร้องทำงานเป็นลูกจ้างของร้านยาโยอิ จึงจำเป็นต้องฝากบุตรผู้เยาว์ให้นางธันวลัย พานทอง แม่ยายคนปัจจุบันของผู้ร้อง ช่วยดูแลในช่วงที่ผู้ร้องไปทำงาน ต่อมาในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุตรผู้เยาว์ถูกนายวินัย ไพรสนธิ ล้วงละเมิดทางเพศ แม่ยายของผู้ร้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้ว ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลนัดพร้อมในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และทางสำนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งให้แม่ยายของผู้ร้องไปยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิด แต่เมื่อผู้ร้องได้ไปติดต่อกับสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีก็ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ โดยเจ้าพนักงานแนะนำว่าให้ศาลมีคำสั่งรับรองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และไปจดทะเบียนรับรองว่าเด็กหญิงธาราทิพเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ จึงเป็นเหตุขัดข้องที่ผู้ร้องไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะบิดาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และให้ใช้นามสกุลตั้งแต่เกิด ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ที่จะรับรองเด็กหญิงธาราทิพเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง เพื่อจะได้สิทธิตามกฎหมาย กับให้ผู้ร้องมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์เพียงผู้เดียวเพื่อดำเนินการใด ๆ ต่อผู้กระทำความผิดต่อบุตรผู้เยาว์ได้ตามกฎหมาย ผู้ร้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ และมีได้เป็นผู้ซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถแต่ประการใด ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ เพื่อให้บุตรผู้เยาว์มีสิทธิตามกฎหมาย

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี